

NỮ “SINH VIÊN 5 TỐT” VÀ ƯỚC MƠ LÀM CÔ GIÁO

Gặp Lan tại một căn nhà nhỏ khuất sâu trong ngõ đường Vũ Hữu (Thanh Xuân – Hà Nội), trước mắt tôi là hình ảnh một cô nữ sinh nhỏ nhắn, giản dị và khuôn mặt ngời sáng thông minh. Thoạt nhìn, không ai nghĩ, Lan là người thành phố. Cô sinh viên nhỏ nhắn vẫn hằng ngày phụ giúp mẹ bán hàng sau thời gian học tập căng thẳng.

Sinh ra trong một gia đình lao động Thủ đô, bố mẹ Lan từng là bộ đội, sau đó là công nhân xây dựng. Hiện tại, thu nhập chính của cả gia đình Lan đều dựa vào quán hàng hoa quả của mẹ và những đồng tiền công ít ỏi bằng nghề xe ôm của bố. 12 năm trên ghế nhà trường, Lan luôn đạt danh hiệu học sinh xuất sắc. Đặc biệt, trong kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2009, Lan đã một lúc đỗ hai trường đại học có tiếng ở Thủ đô: Thủ khoa của Trường Đại học Giáo dục với số điểm 29, và Trường Đại học Ngoại thương với điểm số 25,5 (khối D). Cuối cùng, Lan quyết định theo ngành sư phạm Toán của Trường ĐH Giáo dục – ĐHQGHN với ước mong trở thành cô giáo.

Từ đầu năm thứ nhất, Lan được cả lớp tin nhiệm bầu làm lớp trưởng. Ý thức được trách nhiệm của mình, Lan luôn cố gắng để hoàn thành tốt cương vị được lớp giao phó và càng không ngừng bổ sung kiến thức để xứng đáng với sự tin tưởng của thầy cô, gia đình và bè bạn.

Quanh góc học tập của Lan là giá gỗ để những cuốn sách, báo. Từ khi học lớp 9 đến giờ, Lan không bỏ sót bất cứ một số Văn học tuổi trẻ hay Toán học tuổi trẻ nào. Lan cho biết chính những trang văn, bài thơ, bài toán trong đó đã làm phong phú tâm hồn và tăng thêm niềm đam mê học toán. Khi đã học năm thứ hai đại học, Lan vẫn còn cất giữ cẩn thận những cuốn sách giáo khoa, tài liệu tham khảo từ lớp một. Lan hiểu rằng: “Để có được

LÀ THỦ KHOA TRƯỜNG ĐH GIÁO DỤC – ĐHQGHN NĂM 2009, NHƯNG KHÔNG BẰNG LÒNG VỚI KẾT QUẢ ĐÓ, TRỊNH THỊ NGỌC LAN, K54 SƯ PHẠM TOÁN VẪN NỖ LỰC KHÔNG NGỪNG ĐỂ VINH DỰ TRỞ THÀNH MỘT TRONG 10 GƯƠNG MẶT “SINH VIÊN 5 TỐT” CỦA CẢ NƯỚC.

những cuốn sách này, đó là bao mồ hôi, công sức của bố mẹ nên em cố gắng giữ cẩn thận và đó là tài sản vô giá nhất của em!”.

Năm học 2009-2010, Lan đã có kết quả học tập cực kỳ đáng nể là khi đạt tổng điểm 3.72, cao nhất Khoa Sư phạm Toán và là một trong những sinh viên có thành tích học tập cao nhất trường. Cũng trong năm đó, em còn vinh dự được tham gia Olympic toán toàn quốc tại Huế.

Không những học tập xuất sắc, Lan còn tích cực tham gia các hoạt động của lớp, của trường. Ít ai biết rằng, cô sinh viên tỷ hon này là thành viên của

Đội tuyên truyền vận động hiến máu của Trường ĐH Khoa học Tự nhiên và đã từng hai lần tham gia hiến máu. Ngoài ra, Lan còn là một cây văn nghệ, một thành viên trong đội bóng đá nữ của trường ĐH Khoa học Tự nhiên (nơi em đang theo học). Lan đã được tặng danh hiệu Gương mặt trẻ tiêu biểu, danh hiệu sinh viên 5 tốt cấp cơ sở và của Đại học quốc gia Hà Nội cùng nhiều giải thưởng khác. Đặc biệt, ngày 9-1 vừa qua, Lan vinh dự là một trong 10 “Sinh viên 5 tốt” do Hội Sinh viên Việt Nam bình chọn.

Không làm gia sư nhưng năm vừa qua, Lan đã kèm hai học sinh lớp 12 đỗ đại học. Lan tâm sự: “Bố mẹ em rất vất vả, nuôi anh em em từ tấm bé đến giờ. Thế nên em cố gắng học tập thật tốt để sau này làm giáo viên, trước hết có một cái nghề ổn định, sau đó là để bố mẹ đỡ vất vả!”. Con đường trước mắt của cô sinh viên hiếu thảo, giàu nghị lực này còn không ít khó khăn nhưng tin rằng với sự cố gắng, nỗ lực không ngừng, Lan sẽ vượt qua và trở thành một giáo viên giỏi trong tương lai.

